

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออันดีจากบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะนำมากล่าวได้ทั้งหมดในที่นี้ ในเบื้องต้นนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.เอกพงษ์ สารน้อย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านให้เกิดริ้วรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ โดยตลอดระยะเวลาในการจัดทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ท่านได้ให้คำปรึกษา คำชี้แนะ ตลอดจนเอื้อเฟื้อข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัยในการเขียนสารนิพนธ์ฉบับนี้ นอกจากนี้ท่านยังสละเวลาเพื่ออ่านตรวจทาน แก้ไขเนื้อหาสารนิพนธ์รวมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการเขียนสารนิพนธ์แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีตลอดมา จนกระทั่งสารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ในที่สุด จากความกรุณาดังกล่าวของท่านมีส่วนเป็นอย่างมากในการผลักดันผู้วิจัยให้มีความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นในการจัดทำสารนิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมาได้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนพล ทองยี่น ประธานกรรมการสารนิพนธ์ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ กรรมการสารนิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านให้เกิดริ้วรับเป็นประธานกรรมการสารนิพนธ์และกรรมการสารนิพนธ์ ตลอดทั้งได้ให้คำแนะนำ และได้ชี้แนะประเด็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงสารนิพนธ์ฉบับนี้ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาที่มีต่อลูกศิษย์ ซึ่งทำให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เหนือสิ่งอื่นใดผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายพันธุ์ จันท์แก้ว (บิดา) และนางพลอย จันท์แก้ว (มารดา) ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้วิจัยอย่างเต็มที่ อีกทั้งให้การช่วยเหลือ การดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก ความห่วงใยและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา

หากสารนิพนธ์ฉบับนี้ มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นประโยชน์แก่สังคม สามารถก่อให้เกิดความรู้ วิชาการและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในทางการปฏิบัติหรือทางการศึกษา ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์และขอมอบคุณความดีนี้ให้แก่บุคคลที่ผู้วิจัยกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งบุคคลหลาย ๆ ท่านที่ผู้วิจัยไม่ได้กล่าวถึงซึ่งสนับสนุนและช่วยเหลือผู้วิจัยในการจัดทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อนึ่ง หากสารนิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

กิจชนะ จันท์แก้ว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม